



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ลงวันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้ว ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๙๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในการสอบคัดเลือกรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นายสมเกียรติ สารระ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฮี้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	มีผู้สมัครเข้า สอบคัดเลือก รายเดียว

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้อื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือก ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกหรือตัดสิทธิมิให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และไม่สิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางยุภาวดี บุญมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย